



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 โทรสาร 0-259-6172

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ข่าวจากหนังสือพิมพ์แนวหน้า ฉบับประจำวันที่ 8 เดือนเมษายน พ.ศ.2568 หน้า 19 มูลค่าข่าว 449,472.-

เดอะไนน์ฯ พระราม 9 ตอกย้ำองค์กรแห่งความยั่งยืน เปลี่ยนขวดพลาสติก สู่ประติมากรรมรักษ์โลก ‘ไนน์’

18 มีนาคม ของทุกปี ถือเป็นวันรีไซเคิลโลก (World Recycling Day) เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9 ศูนย์การค้าในเครือ เอ็ม บี เค ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อม และการใช้วัสดุให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมตอกย้ำองค์กรแห่งความยั่งยืนที่ดำเนินธุรกิจควบคู่การขับเคลื่อนกิจกรรมรักษ์โลกอย่างต่อเนื่อง ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนด้านความยั่งยืนทุกมิติในการสร้างสมดุลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการบริหารงานตามหลักบรรษัทภิบาล หรือ ESG ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ ล่าสุดร่วมมือกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร สร้างสรรค์ประติมากรรมจากวัสดุรีไซเคิล นอกเหนือจากความสวยงามแล้วยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการนำขวดน้ำที่ใช้แล้วขยะที่พบเห็นได้ทั่วไป มาดัดแปลง แปรรูป สร้างสรรค์เติมชีวิตจนเกิดเป็น “ไนน์” ประติมากรรมสุดคิวท์สีสันสดใส กลายเป็นจุดเช็คอินแห่งใหม่ของสายอาร์ตรักษ์โลก

สรัญญา เจริญศิริ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท อินเทลลิเจนท์ ครีเอทีฟ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด กล่าวว่า “ไนน์” ตอบโจทย์ความเป็นศูนย์การค้าสีเขียว ทั้งการเป็นพื้นที่ Pet Friendly และมุ่งอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้วยการ



“ไนน์” ประติมากรรมสุดคิวท์ จุดเช็คอินแห่งใหม่ของสายอาร์ตรักษ์โลก



นำขยะที่เกิดขึ้นภายในศูนย์ฯ มารีไซเคิลเป็นจุดเช็คอินแห่งใหม่ของสายรักษ์โลก สอดคล้องกับพันธกิจหลักของศูนย์การค้าเอ็ม บี เค นอกจากการเปิดพื้นที่ให้บริการลูกค้าและผู้ประกอบการแล้ว อีกบทบาทที่สำคัญคือทำประโยชน์เพื่อสังคม เช่น ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย เพื่อการเปิดโอกาสให้นิสิตมีพื้นที่แสดงผลงานของตัวเองได้อย่างไร้ขีดจำกัด ไม่ถูกตีกรอบความสามารถแค่ในมหาวิทยาลัย “เรามีพื้นที่พร้อมให้การ

สนับสนุน เพราะเด็กทุกคนมีความคิดสร้างสรรค์มีศักยภาพในตัวเอง นอกจากนี้ยังได้ทักษะการเรียนรู้ขั้นตอนของการทำงานจริง”

ด้าน ผศ.ดร.กิตติกรรณ์ นพอดมพันธ์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว กล่าวว่า “ทุกวันนี้โลกกำลังเผชิญกับปริมาณขยะที่เพิ่มสูงขึ้น เราจะอย่างไรให้ขยะเหล่านี้กลับมาสร้างประโยชน์อย่างมีคุณค่า ประติมากรรมชิ้นนี้ คาดว่า จะสร้างความตระหนักให้เห็นถึงความ



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 โทรสาร 0-259-6172



สรัญญา เจริญศิริ



ผศ.ดร.กิตติกรรณ์ นพอุดมพันธุ์



นรินทร์ โพธิ์แสน



สำคัญของการลดปริมาณขยะ หรือ ความสำคัญของการนำสิ่งเหล่านี้กลับมาเพิ่มมูลค่าให้มากขึ้น “โนน” ถือเป็นผลงานที่สื่อของความร่วมมือ นิสิตได้เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาระหว่างทาง ทั้งการติดต่อประสานงานการคำนวณค่าใช้จ่าย รวมถึงการบริหารเวลาเพื่อส่งให้ทันตามกำหนด ซึ่งภายในห้องเรียนไม่สามารถทำได้”

นรินทร์ โพธิ์แสน นิสิตปี 3 คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาสื่อผสม มศว

ตัวแทนทีมนิสิตผู้ผลิตผลงาน กล่าวว่า แต่ละวันคุณยกการค้า มีขยะเกิดขึ้นจำนวนมาก โดยเฉพาะขวดน้ำ จึงเลือกขวดพลาสติกเป็นวัสดุของการทำประติมากรรม ซึ่งสามารถตัดให้เข้ากับโครงสร้างที่เป็นส่วนโค้งได้ ตอบโจทย์ที่ทำทนายการรีไซเคิลขยะให้ออกมาให้เป็นงานศิลปะ “ผมชอบแนวความคิดการนำขยะมาสร้างเป็นงานศิลปะระหว่างทางมันมีปัญหาที่ต้องช่วยกันแก้ ความท้าทายที่เกิดขึ้นคือความสนุกของคุณ เอ็ม บี เค ที่ให้โอกาสพวกเราได้แสดงฝีมือครับ”

สำหรับ คุณยกการค้าเดอะโนน เซ็นเตอร์ พระราม 9 เป็นคอมมูนิตีมอลล์ที่ถูกออกแบบให้เหมือนหมู่บ้านที่เน้นความเป็นธรรมชาติ อบอุ่น สะท้อนแนวคิด CLUB of NEIGHBOR คลับสำหรับเพื่อนที่รู้จัก ซึ่งตรงกับ “โนน” สุนัขพันธุ์เฟรนช์บูลด็อก มีความขี้เล่น สดใส

ร่าเริง และเป็นมิตร สื่อถึงการต้อนรับที่อบอุ่น โดยการนำเสนอมานำทางที่ผ่อนคลาย สะท้อนถึงความสบายใจและความไว้วางใจเช่นเดียวกับประสบการณ์ที่คุณยกการค้าเดอะโนน เซ็นเตอร์ พระราม 9 ได้มอบให้ทุกท่านและยังเป็นศูนย์การค้าพื้นที่ Pet Friendly ที่ต้อนรับคนรักสัตว์เลี้ยงอีกด้วย

“โนน” ประติมากรรมจากขวดน้ำพลาสติกกว่า 2,000 ขวด ขยะที่เกิดขึ้นภายในศูนย์การค้าเดอะโนน เซ็นเตอร์ พระราม 9 สะท้อนถึงการนำวัสดุรีไซเคิลมาสร้างสรรค์งานศิลปะ ประติมากรรมชิ้นนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงสัญลักษณ์ของความร่วมมือ แต่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนตระหนักถึงคุณค่าของการรักษ์โลกและการสร้างสิ่งที่ดีให้กับสังคม ด้วยความคิดสร้างสรรค์อย่างไม่สิ้นสุด